

จุฬาสาร

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือนเมษายน 2564



**วันสงกรานต์
ปีใหม่ไทย**



งานเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิต
ระดับสูง วันที่ 7-9 เมษายน 2564

โครงการฝึกทักษะอาชีพอิสระ ประจำปี
งบประมาณ 2564 อาชีพ "บาริสต้า"
วันที่ 23 เมษายน 2564

มอบให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก



กลุ่มนิสิตจิตอาสามีความสนใจ และร่วมตัวกันในการกำจัดหลอดดูดน้ำพลาสติกเพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยนำเอาหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำความสะอาด แล้วนำไปทำเป็นหมอนหลอดสำหรับหนุนนอนเพื่อสุขภาพและเอื้อให้กับผู้ป่วย ทั้งที่อาศัยอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในกลุ่มนิสิตที่สนใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หมอนหลอด จำนวน 300 ใบ โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และแกนนำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำหมอนหลอดรักโลก จำนวน 50 ใบ และสมุดทำมือ จำนวน 100 เล่ม ไปมอบให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านนาวาอากาศเอก ภาณุวัชร เรืองประบุร ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับคณะบุคลากร และนิสิตจิตอาสา ณ ห้องประชุมจิราสภา กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

นิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ และผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ในกรณีนิเทศติดตามนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการเรียน ความเป็นอยู่ ความประพฤติ ตลอดจนมอบไอวาทซ์ข้อคิดแก่นิสิตผู้รับทุนฯ จำนวน 13 ราย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

การสรรหาประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2564



เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมสภานิสิตวาระพิเศษ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และนางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คือ นางสาวเกวลี รั้งศรีแก้ว นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตำแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564



การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต จากทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณภักดีฯ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตจิตอาสา มน.

มอบหมอนหลอดรักโลก 200 ใบ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคู้งวารี



เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนิสิตจิตอาสา ได้นำหมอนหลอดรักโลก จำนวน 200 ใบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครู ณ โรงเรียนวัดคู้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กองกิจการนิสิต จัดทำความสะอาด และตีเส้นที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารอเนกประสงค์ มน.



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต จัดระดมการจอดรถจักรยานยนต์ โดยมีนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมและช่วยกันทำความสะอาดบนระหว่างอาคารกับลานกิจกรรม และได้ทำการวางแบบตีเส้น ทาสี สำหรับการจอดรถจักรยานยนต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563



ศูนย์บริการนิสิตพิการ งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ แก้วอุไร รองอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่ นิสิตกลุ่มดังกล่าว งานบริการสวัสดิการนิสิต จึงได้จัดการบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดย นางสิริทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจ้างงานและการสมัครงานสำหรับผู้พิการ โดย นางวารุณา ขจรศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 คน

กองกิจการนิสิต จัดการประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564



เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธานในการประชุมฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563



คณะกรรมการตรวจร้านค้า กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน มน.

ศูนย์อาหาร

NU CANTEEN



เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 งานบริการสวัสดิการนิสิต โดย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ร่วมด้วย คณะกรรมการตรวจร้านค้า กองกิจการนิสิต ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความสะดวกของร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อาทิเช่น ความสะอาดของบริเวณเตรียมอาหาร ความสะอาดของอาหาร/เครื่องดื่ม ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร เครื่องแต่งกายของผู้จำหน่าย และความสะอาดของผู้จำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารครั้งนี้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ ศูนย์อาหาร Nu Canteen จำนวน 32 ร้านและศูนย์อาหาร Nu Square จำนวน 47 ร้าน โดยทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสุ่มลงตรวจพื้นที่ร้านค้า/ร้านอาหาร เป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคนั่นเอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 กองกิจการนิสิต ได้จัดงานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เจริญศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และนางสิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานกองกิจการนิสิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และขอบคุณนักกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางที่เข้าร่วม คือ สภานิสิต, องค์การนิสิต, ชมรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต, ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม, ชมรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง, ชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ รวมถึงสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย

23
เมษายน
2564

อบรมการเป็นบาร์ISTA
เพื่อสร้างรายได้

บาร์ISTA
มีอาชีพ
เจ้าของร้าน
Simple Cafe

นายยุทธนา เรืองโรจน์

ผู้สนใจแอดเข้ากลุ่มก่อนเลย
รับจำนวนจำกัด



โทรไป โทรสารหรือติดต่อกรณีสถิต การจัดการฝึก สอนตามพื้นที่ โทร 0-5996-1299



โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิต
ระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7-9 เมษายน 2564

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมทำบุญ"วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย"



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัดน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมทำบุญ "วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย" โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต และองค์การนิสิต มน. ร่วมพิธี ทำบุญสวดพระพุทธรูป ถวายภัตตาหาร พร้อมสังฆทานและปัจจัย ต่อมาได้มีการสงฆ์พระพุทธรูป องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรดน้ำดำหัวผู้บริหารในกองกิจการนิสิต จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์